

Số: /BC-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2022

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả thực hiện Nghị quyết số 134/2020/QH14 về tình hình giải quyết vụ, việc yêu cầu bồi thường nhà nước năm 2021 theo Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước trên địa bàn huyện Triệu Sơn**

Thực hiện Công văn số 1255/STP-HCTP ngày 25/7/2022 của Sở Tư Pháp về việc phối hợp xây dựng báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết số 134/2020/QH14 của Quốc hội khóa XIX về công tác bồi thường nhà nước năm 2022. UBND huyện Triệu Sơn báo cáo kết quả thực hiện như sau:

#### **I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC**

##### **1. Tình hình yêu cầu bồi thường, kết quả giải quyết bồi thường**

Từ năm 2021 đến nay, trên địa bàn huyện Triệu Sơn không phát sinh về trách nhiệm bồi thường nhà nước, không có trường hợp tổ chức, cá nhân nào yêu cầu cơ quan nhà nước có trách nhiệm bồi thường. Cụ thể:

- Tình hình yêu cầu bồi thường: Không thụ lý vụ việc nào yêu cầu bồi thường.
- Tình hình giải quyết bồi thường và chi trả tiền bồi thường: Không phải giải quyết bồi thường và chi trả tiền bồi thường.
- Tình hình thực hiện trách nhiệm hoàn trả: Không có vụ việc thực hiện trách nhiệm hoàn trả.

##### **2. Kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước**

##### **2.1. Kết quả trong việc triển khai văn bản QPPL về bồi thường nhà nước và xây dựng kế hoạch hằng năm**

UBND huyện đã quan tâm triển khai, quán triệt, phổ biến các văn bản pháp luật có liên quan đến bồi thường Nhà nước và trách nhiệm bồi thường Nhà nước gồm: Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước; Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành hướng dẫn thi hành Luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước; ban hành các văn bản tổ chức thực hiện như: Kế hoạch 27/KH-UBND ngày 06/02/2021 về theo dõi thi hành pháp luật năm 2021; Kế hoạch 42/KH-UBND ngày 01/3/2021 về công tác phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; xây dựng 2 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021; Kế hoạch 65/KH-UBND ngày 22/3/2021 về tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành.

Hằng năm, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch về chương trình công tác Tư pháp, trong đó xác định cụ thể nhiệm vụ công tác bồi thường nhà nước cần triển khai trong năm, trên cơ sở Kế hoạch về chương trình công tác Tư pháp UBND các xã, thị trấn trên địa bàn đã ban hành Kế hoạch và triển khai thực hiện tại đơn vị, địa phương.

## **2.2. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về trách nhiệm bồi thường của nhà nước**

Năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn huyện đã tổ chức 02 Hội nghị với 500 người tham dự, cấp phát 500 bộ tài liệu cho cán bộ chủ chốt với nội dung phổ biến các Luật mới ban hành, trong đó có Luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước.

Thông qua việc triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác bồi thường nhà nước, nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện nhận thức sâu hơn về công tác bồi thường nhà nước; giúp cho đội ngũ công chức trên địa bàn huyện Triệu Sơn nắm vững các quy định của pháp luật để tuân thủ, chấp hành trong quá trình thực thi nhiệm vụ, tránh những sai phạm, thiếu sót dẫn đến phải bồi thường Nhà nước. Về phía người dân cũng đã nâng cao nhận thức về quyền lợi, nghĩa vụ của mình theo quy định của Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước.

## **2.3. Công tác phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước**

Thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tư pháp phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện trong công tác quản lý nhà nước về công tác bồi thường. Từ năm 2021 đến nay trên địa bàn huyện chưa phát sinh yêu cầu bồi thường và giải quyết bồi thường nên huyện chỉ tập trung vào các hoạt động như: Báo cáo, thống kê, cung cấp thông tin cán bộ, công chức làm công tác bồi thường, tham gia góp ý dự thảo văn bản về trách nhiệm bồi thường của nhà nước.

## **2.4. Công tác báo cáo, thống kê về công tác bồi thường nhà nước**

Công tác báo cáo thống kê, cơ bản đã được UBND các huyện thực hiện nghiêm túc theo quy định tại Thông tư số 08/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019 của Bộ Tư pháp quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước.

# **II. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ KẾT QUẢ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC**

## **1. Đánh giá chung những kết quả đạt được**

Được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của cấp ủy, chính quyền huyện Triệu Sơn nên trong năm qua, việc triển khai tác bồi thường đã có những chuyển biến tích cực và hiệu quả. Việc đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật về trách nhiệm bồi thường nhà nước tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm, ý thức của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ và nhân dân về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cũng như trách nhiệm giải quyết bồi thường khi phát sinh yêu cầu bồi thường nhà nước của các đơn vị, địa phương.

Việc bố trí cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện công tác bồi thường đã được huyện Triệu Sơn thực hiện tốt, mặc dù chưa bố trí được cán bộ chuyên trách về công tác bồi thường nhưng UBND huyện đã giao cho công chức Phòng Tư pháp làm đầu mối thực hiện công tác bồi thường nhà nước.

## **2. Đánh giá sự chuyển biến, kết quả thực tế việc giải quyết bồi thường nhà nước so với thời điểm trước khi ban hành Nghị định số 134/2020/QH14.**

Xác định vai trò quan trọng trong công tác bồi thường của nhà nước, có tác động trực tiếp đến lợi ích Nhà nước, người dân. Do đó, trong thời gian qua Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn luôn quan tâm đến việc tăng cường công tác tuyên truyền Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ, công chức và Nhân dân thông hiểu chấp hành và thực hiện tốt. Qua việc triển khai thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành đã tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân thực hiện quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại do người thi hành công vụ có hành vi vi phạm pháp luật gây ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, góp phần nâng cao chuyển biến nhận thức của người thi hành công vụ, tạo mối quan hệ bình đẳng giữa người thi hành công vụ với công dân. Từ đó, nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ và đạo đức nghề nghiệp của người cán bộ, công chức, viên chức, góp phần tăng cường lòng tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và hiệu quả quản lý của nhà nước.

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đã đáp ứng yêu cầu và tạo cơ chế khả thi để người bị thiệt hại thực hiện quyền yêu cầu bồi thường; đảm bảo sự ổn định trong hoạt động công vụ, đảm bảo giải quyết hài hòa lợi ích giữa một bên là Nhà nước, cơ quan Nhà nước, người thi hành công vụ với một bên là cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp bị thiệt hại.

Hoạt động quản lý nhà nước về công tác bồi thường từng bước được kiện toàn đã thúc đẩy công tác triển khai thi hành Luật, đảm bảo tính khả thi trong việc tổ chức, cá nhân thực hiện quyền yêu cầu bồi thường và tính hiệu quả của hoạt động giải quyết bồi thường.

Theo đó, trong năm 2021 và 06 tháng đầu năm 2022 công tác Bồi thường nhà nước trên địa bàn huyện Triệu Sơn đã đạt được nhiều kết quả tích cực ở các mặt, cụ thể như sau:

- Về tình hình yêu cầu bồi thường, kết quả giải quyết bồi thường: Trong kỳ, trên địa bàn huyện Triệu Sơn không phát sinh vụ việc yêu cầu bồi thường và giải quyết bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính, tổ tụng và thi hành án.. Nhìn chung, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các ngành nâng cao ý thức công tác, đạo đức nghề nghiệp tuân thủ các quy định của pháp luật trong quá trình thực thi công vụ tránh để xảy ra thiệt hại làm phát sinh trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

- Đối với công tác xây dựng và thực hiện Kế hoạch công tác bồi thường nhà nước năm 2021 và năm 2022: Tiếp tục thi hành pháp luật về trách nhiệm bồi thường của nhà nước, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước trên địa bàn huyện năm 2021, năm 2022. Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, ngành cấp huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường hơn nữa việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương, tiếp tục phổ biến, tuyên truyền, tiếp nhận giải quyết kịp thời các vụ việc yêu cầu bồi thường khi có phát sinh.

- Việc tuyên truyền thông qua hình thức lồng ghép trong các hội nghị, tập huấn

và sinh hoạt các tổ chức đoàn thể với người dân nơi cư trú và trên các phương tiện thông tin đại chúng... Nhìn chung, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân nhận thức và hiểu rõ hơn những quy định của pháp luật về công tác bồi thường; quyền và lợi ích của công dân khi bị xâm hại và trách nhiệm bồi thường của Nhà nước khi xảy ra.

- Đối với công tác quản lý về bồi thường của Nhà nước: Việc xác định cơ quan, đơn vị có trách nhiệm bồi thường, giải đáp những vướng mắc, cung cấp thông tin, hướng dẫn thủ tục, lập hồ sơ sổ sách, theo dõi, đôn đốc kiểm tra hoạt động giải quyết bồi thường, hướng dẫn việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại của công dân, hướng dẫn việc thực hiện trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ khi có phát sinh trách nhiệm bồi thường của Nhà nước luôn được các phòng, ngành cấp huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn quan tâm thực hiện.

- Để phổ biến kịp thời và có hiệu quả đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước trong lĩnh vực trách nhiệm bồi thường của nhà nước, ngay từ đầu năm phòng, ngành và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật của ngành, lĩnh vực có lồng ghép tuyên truyền, phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và Nghị định số 134/2020/QH14 đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong phạm vi quản lý thông qua các hình thức như họp cơ quan, đơn vị, họp đoàn thể, đăng nội dung tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng... Nhìn chung, các công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác bồi thường nhà nước đã được triển khai đầy đủ Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, các văn bản hướng dẫn thi hành theo quy định pháp luật.

### **3. Những khó khăn vướng mắc và nguyên nhân**

- Công tác theo dõi, kiểm tra tình hình triển khai thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước; công tác thống kê, báo cáo của một số đơn vị, địa phương chưa được thực hiện kịp thời.

- Hiện nay, không có văn bản quy định cho cơ quan nào chủ trì tham mưu thực hiện công tác bồi thường nhà nước tại cấp huyện.

## **III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC NĂM 2022**

1. Tiếp tục tuyên truyền và triển khai có hiệu quả Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành, nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong nhận thức của cán bộ các ngành, các cấp và nhân dân trong tỉnh về vai trò, ý nghĩa của công tác bồi thường nhà nước trong đời sống xã hội;

2. Thường xuyên mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ giải quyết bồi thường cho các cán bộ, công chức thực hiện công tác giải quyết bồi thường;

3. Tiếp tục tranh thủ sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp chính quyền đối với công tác bồi thường nhà nước.

4. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo theo qui định.

## **IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ**

Đề nghị Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp tiếp tục tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bồi thường cho đội ngũ công chức làm công tác quản lý nhà nước và công tác bồi

thường nhà nước tại các địa phương; có văn bản hướng dẫn, quy định trách nhiệm của Phòng Tư pháp cấp huyện trong việc tham mưu cho UBND huyện thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước tại địa phương.

Trên đây là kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 134/2020/QH14 về tình hình giải quyết vụ, việc yêu cầu bồi thường nhà nước năm 2021 trên địa bàn huyện Triệu Sơn, UBND huyện báo cáo Sở Tư pháp tổng hợp./.

***Nơi nhận:***

- Sở Tư pháp;
- Lưu: VT, PTP .

**KT.CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Bùi Huy Dũng**